
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 227–5/๒๕66 
วันพฤหัสบดี ที่  25  พฤษภาคม  ๒๕66  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมชลาทัศน์  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 อาจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

 (  (รองอธิการบดี) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 



21 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

22 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
23 อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม  
  1 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (  (ลาประชุม) 
  2 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส ผู  กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 

(   (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
  5 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  8 นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  9 นายวรรณะ  เจริญศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
11 นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
12 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
13 นายสิทธิพงศ์  ธรรมโชตัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
14 นายทักษิณ  จีนสุกแสง ช่างเทคนิค 
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ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชญา สังขะกูล อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ชูพูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  6 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
  9 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพิชญาณ์ บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
13 รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว รองผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรม 
  และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด โปฏกรัตน์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 227 – 5/๒๕๖6  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

ความคืบหน้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ “JUNGHUU”  
   ประธานได้กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินการในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้

ชื่อ “JUNGHUU” นั้น ในปัจจุบันนี้ การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว มีความก้าวหน้าเป็นอย่างไรบ้าง เพราะในที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มีการหารือในเรื่องนี้กันหลายปีแล้ว ซึ่งจริงๆ เรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ ใน
ปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก และยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากการบริการวิชาการที่สามารถจะ
จำหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้ จึงควรมีการดำเนินการอย่างจริงจัง ให้มีการผลักดันสินค้าและ
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ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มเพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้ายุคใหม่  อีกทั้งในเรื่องของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมตำบลบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมหาวิทยาลัยฯ 
มีการดำเนินการในหลายเรื่อง มีสินค้าการเกษตร อย่างเช่น ที่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีการ
ปลูกแตงโมเกาะสุกร ที่ปลอดสารพิษ เป็นต้น ซึ่งจะดีเป็นอย่างมากหากมีแพลตฟอร์มออนไลน์มารองรับการขาย
สินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้ ยังกล่าวถึงเรื่องการดำเนินการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ผ่านการ
พิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอต่อ อว. แล้ว โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งการ
ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องทำรายได้ให้มากกว่าเดิม เพราะงบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับจะมีจำกัด และอาจจะได้รับลดลงเรื่อยๆ การจะหวังพ่ึงพางบประมาณแผ่นดินเช่นเดิมคงจะไม่ได้ คงจะต้อง
ช่วยกันหารายได้ในช่องทางต่างๆ  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์  รองอธิการบดี ได้รายงานความก้าวหน้าของแพลตฟอร์ม 
“JUNGHUU” ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มต้นที่จะดำเนินการไว้ เนื่องจากว่าในช่วงแรกอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 

Start UP แล้วพอช่วงหลังที่มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาต่อเนื่อง ได้มีการไปทำความร่วมมือกับ OTOP Trader ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งของภาคใต้จะเป็นที่จังหวัดตรัง ที่จะเข้า
มาทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ทำให้ระบบตอนนี้ต้องไปทำเพ่ิมเติมตามที่ผู้บริหารแพลตฟอร์มมีความต้องการ 
ซึ่งตอนนี้ระบบใช้งานได้ในระดับของการเรียกสินค้าเข้าร้านแล้วก็จำหน่ายแบบเป็น Onsite ไปก่อน ระหว่างที่ต้อง
เจรจากัน และมีการทำงานเบื้องหลังที่เรียกว่าการทำงานหลังบ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
พร้อมที่จะนำสินค้าทั้งหมดถ่ายโอนมาจากตัวระบบเก่าเพ่ือมาเข้าแพลตฟอร์ม โดยคาดว่าภายใน 2-3 เดือนจากนี้ 
ระบบทางผู้ประกอบการน่าจะดำเนินการได้เต็มที่ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณจากโครงการ U2T เฟส 2 
เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องใช้งบของมหาวิทยาลัยฯ โดยตรง ทั้งนี้ ในเรื่องของการพัฒนา Products  ในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้
กำหนดตัวชี้วัดท้าทายว่ามหาวิทยาลัยฯ ต้องการจะสร้าง Products Champion ขึ้นมา ซึ่ง Products Champion 
ของมหาวิทยาลัยฯ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดสรรผลงานวิจัยที่ต่อยอดเป็นสินค้าหรือเป็น Products ได้ ออกมาจาก
การสำรวจเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา แล้วก็จะคัดกรอง เพื่อใช้งบประมาณในการหนุนเสริมให้เหลือ
สามเรื่องในปีนี้ ที่ตกรอบก็จะถูกพัฒนาเพ่ือที่จะใช้ในปีต่อไป ขณะเดียวกันจะมีการใช้ Outsource มาช่วยสร้าง   
แบรนด์ (Branding) สินค้า ซึ่งได้มีการออกแบบไป 2 ครั้งแล้ว โดยความคืบหน้านั้น ผู้ออกแบบได้สัมภาษณ์ทุก    
วิทยาเขตแล้ว แต่ตัว Branding ยังไม่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งได้มีการไปดูตัวอย่างในหลาย
มหาวิทยาลัยที่มีการทำแบรนด์ขึ้นมา โดยได้ให้สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่ว่า
ค่อนข้างจะทำได้โดดเด่นมากในการทำสินค้าในกลุ่มสินค้าของผู้ประกอบการโดยตรงที่ไปหนุนเสริมและเป็น 

Products ที่จำหน่ายอยู่ที่ Shop Front ของมหาวิทยาลัย และกลุ่มสินค้าที่ยังจำหน่ายไม่ออก แต่ว่าเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ ก็จะมีการผลิต ซึ่งการผลิตมีสองรูปแบบคือ ถ้ามหาวิทยาลัยมีไลน์การผลิตเองที่เป็นมาตรฐาน ก็จะผลิต
โดยตรงจากฐานของมหาวิทยาลัย และหากมหาวิทยาลัยไม่มีฐานผลิต ก็จะใช้ Outsource มาดำเนินการ ซึ่งในส่วน
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการหารือกับคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยจะมีการออกแบบห้องผลิตในหนึ่งไลน์ 
ผลิตที่จะได้มาตรฐาน เป็นตัวชี้วัดเพ่ือจะใช้ผลิตสินค้าของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นมา และอาจจะรับบริการได้ด้วย ก็จะ
เป็นช่องทางหารายได้ โดยสินค้าทั้งหมดก็จะอยู่ที่ Shop Front ของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนหนึ่ง อีกส่วนก็จะอยู่ที่
แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมกับผู้ประกอบการของ OTOP Trader ซึ่งความคืบหน้าเป็นอย่างไรนั้น จะรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบเป็นระยะๆ ต่อไป 
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  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า สำหรับโครงการ U2T อาจจะต้อง

จบไป เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดเก่า น่าจะไม่มีการดำเนินการต่อแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการใช้งบประมาณ
ลงทุนในเรื่องนี้ไป ก็เป็นที่น่าเสียดาย หากไม่มีการดำเนินการต่อ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของ แตงโมเกาะสุกร 
มหาวิทยาลัยฯ ยังสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ ยังสามารถที่จะเป็นกิจกรรมหนึ่งของวิทยาเขตตรัง แม้แต่เรื่องของ
ผ้าย้อมคราม ก็ยังสามารถดำเนินการให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ต่อ หากว่ามหาวิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์ที่
ชัดเจน ก็สามารถที่จะจำหน่ายได้ ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่อง และกิจกรรม
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปดำเนินการร่วมกับทางตำบล ก็เป็นเรื่องสำคัญ เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์แล้ว ก็ควร
จะให้มีความต่อเนื่องต่อไป  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนเมษายน  2566  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม  2566  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  -  ระหว่างวันที่ 8-12  พฤษภาคม 2566  งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย อาจารย์ลมุล 
เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกับ Dr. Henry Heng, CEO, Nanyang Polytechnic International, Singapore ได้
ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Upskill/reskill)  ในหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  ทางการเงิน 
Financial Technology (FINTECH) ให้แก่บุคลากรสายวิชาการด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 
ราย ทั้งนี้ ตลอดหลักสูตรการอบรม Mr. Chia Hock Lai ผู้เชี่ยวชาญด้าน FINTECH  ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้รวมถึงให้
บุคลากรได้ร่วมทำ Workshop เพ่ือนำมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการจัดทำหลักสูตร Non - Degree 
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

   -  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีและหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ ในโอกาสการ   
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม กับ สถานประกอบการ 
โดยมี อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  และ นายสุรเชษฐ์ ภูเดช  
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พี พี ปะการัง จำกัด อ่าวนาง จังหวัดกระบี่  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส จั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

  -  เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2566 สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมด้วย 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล นำทีมโดย นายตรีภพ พินันโสตติกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ร่วมลงพ้ืนที่เข้าพบสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน จำนวน 3 ราย ในจังหวัดสตูล  โดยมี    
รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและคณะ เข้าพบ
สถานประกอบการในจังหวัดสตูล 

 
 

5



  -  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566  สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการ  
การจัดการผลิตไก่พ้ืนเมืองด้วยนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน: การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองแบบมืออาชีพ ภายใต้โครงการ
การพัฒนาสถานีเรียนรู้ด้านการเกษตร (Training Hub) ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรแบบมีส่วน
ร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการชำแหละซากไก่พ้ืนเมือง และการจัดการป้องกันโรค ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

  -  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สร้างเครื่องบริหารจัดการทำความ
สะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีทางด้าน IoT ผลงานของนายคามิน จำเนียรกิจ และนายจักรราช ชูจิต 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล และอาจารย์สิทธิศักดิ์    
โรจชะยะ เป็นที่ปรึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องบริหารจัดการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี
ทางด้าน IoT เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ เป็นการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดแผง
โซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ และเป็นตัวเลือกที่
เหมาะสมในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีทางด้าน IoT เป็น
ระบบเครือข่ายรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันด้วยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวก ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับ
ระบบ Cloud  ควบคุมการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้มีการมอบเครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติ (IoT) 
ให้กับบริษัท ภูมิภัทรวิศวกรรม จำกัด นำไปทดลองใช้งานจริง 

  -  นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย นำโดย รองศาสตราจารย์ชุตินุช สุจริต หัวหน้าโครงการวิจัยยกระดับพริกไทยตรัง
พันธุ์ปะเหลียน “พริกไทยพรีเมียม” เชื่อมโยงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาสู่มาตรฐานการผลิต มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับ
การสนับสนุน โครงการวิจัย “การยกระดับผู้ประกอบการและกระบวนการผลิตพริกไทยตรังโดยใช้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาสู่
มาตรฐานการผลิตระดับพรีเมียม” จากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บผลผลิต ตลอดจนถึงกระบวนการทำพริกไทยออกมาในรูปแบบ
ต่างๆ พร้อมบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างความมั่นใจ ทั้งนี้ พริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) เมื่อปี 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “พริกไทยตรัง” 
(TRANG PEPPER) ซึ่งเป็นสินค้ามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ 
และลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างจากพริกไทยในพ้ืนที่อ่ืน ดังนั้นการยกระดับสินค้า พริกไทยตรังพันธุ์ประเหลียนสู่พริกไทย
ยกระดับพรีเมียมที่มีราคาที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน และถือเป็นสินค้า
สร้างชื่อให้กับจังหวัดตามนโยบายขับเคลื่อน “ทำตรังให้ดังกว่าเดิม” 

  -  วิทยาลัยรัตภูมิ เปิด “RPC Smart Farming” ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน และผู้ที่สนใจได้
ศึกษาเรียนรู้ มีแนวคิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างองค์ความรู้ นำมาสู่การกระจายรายได้เข้าสู่วิทยาลัย
และนักศึกษา ส่งเสริมศักยภาพและการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพในทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปลูกและ
กระบวนการแปรรูปเมล่อนเพ่ือการค้า การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ 

  -  มหาวิทยาลัยฯ ของแสดงความยินดีกับ 
     1.  อาจารย์สุนิษา คงทอง  และอาจารย์ณัชธฤต ฤกษ์งาม อาจารย์สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับ

รางวัลทางนวัตกรรม ในงานประชุม “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva 2023” ระหว่าง
วันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

    2. มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คว้าผลงาน  “องค์กร ระดับคุณธรรมต้นแบบ”  ได้รับ
เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี        
นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นผู้มอบ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รอง
อธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติดังกล่าว  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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and Challenges of Financial Institutions in the digital age. และมี Case studies ของ ANT FINANCIAL, 
SMART NATION SINGAPORE, DBS ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กระบวนการ  

  - วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เรียนรู้และ Workshop เรื่อง Design Thinking: Building customer - 
centric financial products, services and processes โดยมีทีมของ Mr. Chia Hock Lai  มาเป็น Coach  ให้ 
และมีการแบ่งกลุ่มเพ่ือ Workshop โดยทุกกลุ่มต้องมีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  ที่จะเอามา Apply ใช้ใน
มหาวิทยาลัยฯ   

  - วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  มีการเรียนรู้พร้อมกับ Workshop เรื่อง Blockchain in Finance 
ซึ่งในประเด็นนี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับ How Blockchain Works, Digital Assets, Use Cases Module, 
Hands-on Cryptocurrencies, Enterprise Blockchain  

  - วันที่ 12 พฤษภาคม 2566  เรียนรู้เกี่ยวกับ Cybersecurity  และให้นำเสนอไอเดียว่าตลอด
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการได้มีการเรียนรู้ และมีไอเดียในเรื่องของ Fintech มาบูณาการ (Integrate) ในชั้นเรียน
หรือว่ากลับมาทำ Project ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งในตอนท้ายได้มีการนำเสนอเป็น Project และมี
การจัดทีมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็มีพิธีมอบ Certificate  

  ทั้งนี้ หลังจากการเข้าร่วมโครงการ 1 สัปดาห์ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการประชุมกัน ในการนำเสนอ 

Project ทีจ่ะมาทำในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 6 เรื่องด้วยกัน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน มิถุนายน 
2566  ส่วนในเรื่องของ Design and development FinTech programme (Undergraduate degree) จะ
เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยฯ ที่ เป็นความร่วมมือของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการกับคณะ
บริหารธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดทีมไว้แล้ว ในเรื่อง Design FinTech Short course ทีมที่รับผิดชอบจะ
เป็นคณาจารย์จากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ เรื่อง Design Business Intelligence (None – degree) จะเป็นการร่วมมือกันของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ และวิทยาลัยรัตภูมิ และผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมองเห็นตรงกันในเรื่องการใช้ Lunch the 
cashless project at the University Canteen ของมหาวิทยาลัยฯ และในเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 จะ
ได้ เรี ยนรู้ เรื่ อ ง Design Thinking about RUTS Digital transcript  และเรื่ อ งการประยุกต์ ใช้ ใน รายวิช า 
Decentralise Finance and Blockchain  ซึ่งบุคลากรทั้ง 20 ราย นำเสนอตอนอยู่สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย
หลังจากนี้ ก็จะได้นัดประชุมกันเพ่ือติดตามเรื่องนี้ต่อไป 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยฯ หวังว่าการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงทุนสนับสนุนในเรื่องนี้ไป ในการที่ส่งคณาจารย์
ไป Upskill/Reskill ทางด้าน Fintech จะมีผลต่อเนื่องในการที่จะเป็นการเสริมศักยภาพในเรื่องการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยฯ และการวิจัยในอนาคต รวมทั้งมีโอกาสถ่ายทอดให้กับคณาจารย์ซึ่งไม่ได้ไป ในโครงการนี้ให้
รับทราบได้ด้วย ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก และจากการไปเข้าร่วมโครงการ คงได้เห็นการทำงานของ Nanyang 
Polytechnic International ว่ามหาวิทยาลัยฯ ในต่างประเทศ มีระบบการทำงานอย่างไรบ้าง ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่อง
การอบรมเพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะมาคุยให้กับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ 
ได้ทราบด้วย และเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรม Upskill/Reskill  หากสามารถทำได้ในมหาวิทยาลัยฯ โดยทำให้กับ
ภาคเอกชนได้ด้วย ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
  - ไม่มี - 
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๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหาร
ระดับสูง” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สบส.2) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
   ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า 
ตามที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ สบส.2 ทำให้เห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารทั้งหลาย ควรพึง
ตระหนักว่าจะต้องพัฒนาตนเอง จะอยู่กับที่ไม่ได้ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มี
การรวบรวมบริบทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษากับการวิจัยอยู่ด้วยกัน ซึ่งกลายเป็นหน้าที่ที่ทุกมหาวิทยาลัยในสังกัด
ของ อว. จะต้องยึดถือกัน ได้แก่ ประการแรกจะต้องมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ประการที่สองคือ
องค์กรจะต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ ประการที่สาม ต้องอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาล ( Good Governance)  ต้องมีธรรมาภิบาล
ในองค์กร ไม่มีระบบอุปถัมภ์ มีความเที่ยงตรง ประการที่สี่จะต้องเป็น Academic เรื่องการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development: R&D) ต้องพยายามไปถึง Frontier ให้เกิดความเป็นเลิศ (Excellency) ให้ได้ และประการที่ห้าจะต้อง
รับผิดชอบต่อสังคมและประชาคมของทั้งประเทศในการพัฒนาวิชาชีพ ก็คือต้องร่วมมือ สนับสนุน ในการพัฒนาประเทศ
ให้ไปในลู่ทางที่เหมาะสมได้ ซึ่งทั้งหมดข้างต้นเป็นหลักที่ต้องใช้ ส่วนในเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio-Circular-
Green Economy: BCG) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ก็มีการกล่าว
อ้างในทุกประเด็นของวิทยากร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เอง ก็เน้นใน  2 เรื่องนี้มาก และได้ยึดถือเป็นหลักอยู่แล้ว ซึ่งทุกคนต้อง
ตระหนักในเรื่องนี้ ฉะนั้นต่อไปในการจัดทำหลักสูตร จะต้องทำตาม BCG และ SDGs ซึ่งจะต้องชี้ให้ได้ว่า SDGs ข้อไหน 
และ BCG ข้อไหน  
   โดยจากการเข้าร่วมอบรม มีหัวข้อในการอบรมเกี่ยวกับ 
   2.1 บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย 
   2.2 บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารความเสี่ยง 
   2.3 บทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
   2.4 บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการมาตรฐานอุดมศึกษา 
   2.5 ธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาตามแนวปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา 
   2.6 บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในด้านการเงินและงบประมาณ 
   2.7 บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการติดตาม ประเมินผล และปรับแผนในการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามเป้าหมาย 
   2.8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
   ซึ่งจะขอเน้นย้ำในข้อ 2.1 บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ซึ่ง
การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย นั้น จะนำมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่ทั้ง BCG และ SDGs ในจุดหมายเดียวกันของทั้งประเทศ 
ซึ่งจุดหมายของประเทศ ไม่ว่าเป็นรัฐบาลชุดต่อไป หรือชุดไหน มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า ปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทย
จะต้องเป็นชาติที่พัฒนาแล้ว มีการกำหนดรายละเอียดว่าการเป็นชาติที่พัฒนาแล้วรายได้ประชาชาติจะต้องเท่าไหร่ 
รายได้เฉลี่ยต้องเท่าไหร่ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการในส่วนนั้นให้ได้ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มาเป็นกำลังสำคัญ
ในการผลิตรายได้ประชาติให้ได้ตามเป้าหมายนั้น ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจน ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องเตรียมพร้อม
เพ่ือที่จะผลิตบัณฑิตไปรองรับมาตรการหรือยุทธศาสตร์เหล่านั้นให้ได้ และอีกเรื่องที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นหัวใจสำคัญ
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ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเหมือนกัน ก็คือการปรับองค์กรภายในเพ่ือให้ไปรองรับกับการพ่ึงพาตนเอง ในแง่ของงบประมาณ
แผ่นดิน ฉะนั้น เรื่องของการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องรีบเร่งดำเนินการให้ได้ ซ่ึง
จะเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้างโดยตรง แล้วการที่เป็นโครงสร้างโดยตรง ในระดับคณะ สถาบัน หรือแม้แต่ภาควิชาหรือ
สำนักวิชา ต่อไปคงมีการเปิดเสรี แต่ในขณะเดียวกัน ในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละ Discipline หรือแต่ละความชำนาญการ จำเป็น
จะต้องพ่ึงพาตนเองให้ได้ แล้วจะต้องสร้างความเป็นเลิศ (Excellence) ให้ได้ และต้องเป็นการสร้างความเป็นเลิศที่ยั่งยืน 
ต้องพ่ึง  SDGs เข้าไปและต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งประชาคมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ต้องรับรู้ รับทราบว่าตนเองจะต้องมี
ส่วนร่วมเข้าไปในตรงนี้ ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้น ระดับอาจารย์ ระดับนักศึกษา ระดับประชาคม ต้องไปด้วยกัน เพราะฉะนั้น
ในบริบทของทางของ อว. ที่พยายามทำเป็นกฎหมายกลาง ในการกำกับให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นการมี  
ส่วนร่วมที่สอดคล้องกันทั้งหมด นอกจากนั้น ยังมีตัวอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา อย่างของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในช่วง COVID - 19 ได้ทรัพย์สินทางปัญญามามากมาย ซึ่งก็เริ่ม Spin Out ไปเป็นบริษัทมาถือหุ้น แล้วก็
นำไปขายลิขสิทธิ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ซ่ึงบริษัทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีแรกที่เริ่มได้เงินทุนมา ขาย
ลิขสิทธิ์ได้มาประมาณร้อยกว่าล้าน แล้วกำลังอยู่ใน Pipeline ภายในเดือนตุลาคม 2566 ที่จะถึงนี้อีก ขณะเดียวกันก็มี
มหาวิทยาลัยอ่ืนที่ดำเนินการแล้วด้วย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เอง ก็มี 
Product มากมาย มีผลงานที่ได้รับรางวัลมามากมาย แต่ไม่ได้นำเอาความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ต่อยอด
ออกมาในรูปของการตั้งบริษัท Spin Out ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องไปปรับปรุง และดำเนินการ  
  ทั้งนี้ เรื่องการบริหารความเสี่ยง ก็เป็นหัวใจสำคัญ ฉะนั้น ในการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก็จะมี
ความเสี่ยงในเรื่องของการเปิดหลักสูตร ทุกหลักสูตรที่เกิดขึ้นมาใหม่ เสี่ยงว่าจะคุ้มทุนหรือไม่ จึงต้องมีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เพราะฉะนั้นทุกมหาวิทยาลัย นอกจากจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพแล้ว จะต้องมีคณะกรรมการประกันความ
เสี่ยงในทุกบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีหลักสูตรใหม่ มีโปรแกรมใหม่ อย่างการเปิดหลักสูตร Fintech ถ้าในการ
วิเคราะห์ให้เหมาะสม ก็จะต้องมีความเสี่ยงปรากฏไว้ด้วย และปัจจุบันมีมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล ISO 31000  
เป็นมาตรฐานในการวัดความเสี่ยงด้วย ว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอย่างไร ซึ่งคณาจารย์ทางสายบริหารธุรกิจทราบดีว่าจะต้อง
ทำมาตรฐานความเสี่ยงตรงนี้ ฉะนั้นต่อไปจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และอีกประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของการใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งจะเข้ามาแทนระบบ AUN-QA ซึ่งระบบ AUN-QA เป็น 
Outcome-based Learning อยู่แล้ว แต่ว่าที่ดำเนินการมายังไม่เป็นไปตามระบบที่ถูกต้อง แต่พอมาเป็น EdPEx จะ
ปล่อยเสรี ในการทำหลักสูตร แต่จะต้องไปบริหารความเสี่ยง โดยทาง อว. จะกำกับ ดูแล ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นระบบ 
EdPEx มีการเสนอหลักสูตรไปยัง อว. แล้วประมาณ 200  กว่าหลักสูตร แต่ทาง อว. ยังไม่รู้จะ Approve อย่างไร เพ่ือไป
รับรองวิทยฐานะ เพราะว่าจบปริญญาแล้วจะได้รับรองวิทยฐานะ เพราะฉะนั้น อว. ก็ต้องเร่งหาทางในการดำเนินการ ซึ่ง
การจะรับรองได้ในการเป็น Outcome-based Learning ของทางสัตวแพทย์ ของทางบัญชี ปัจจุบันนี้ เป็นลักษณะของ 
Outcome Learning หมดแล้ว เพราะฉะนั้นในการ Accreditation ต้องเป็นระดับโลก เป็นระดับ International เพ่ือ
ยกระดับมหาวิทยาลัยฯ ว่าพอที่จะไป Communication กับสังคมโลกได้ ซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการหนึ่งของความยั่งยืน 
(Sustainability)  และสามารถสื่อสารในระดับโลกได้ว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้มาตรฐานตามนี้ เพราะฉะนั้นทุกหลักสูตร ทุก
สถาบัน ทุกคณะ คงต้องมองถึงเรื่องนี้ โดยเฉพาะของทางมหาวิทยาลัยฯ หรือว่าหน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องวางมาตรฐานให้ชัดเจน เมื่อมีการ Internal Audit เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกปีก็มีการประเมินผล 
(Evaluate) กัน  ส่วนทางสายวิศวกรรม ทางคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
(TABEE) ก็จะเป็นหลักอยู่แล้ว ส่วนทางบัญชี ทางการแพทย์ ก็เริ่มมีเป็น International หมดแล้ว ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็น
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ข้อคิดอีกเรื่องที่มหาวิชาลัยฯ โดยเฉพาะฝ่ายวิชาการต้องให้ความตระหนัก และเป็นเรื่องที่ต้องถือปฏิบัติอย่างจริงจังใน
อนาคตต่อไป  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.2  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า 
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2568  กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้วางให้การ
แข่งขันฟุตบอลชายและหญิง แข่งขันที่จังหวัดสงขลา โดยจะใช้สนามกีฬาติณสูลานนท์ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่จังหวัด
สงขลาจะได้เข้าไปมีบทบาท และสืบเนื่องจาก คุณ คารล ฟลิปป กราฟ ฟอน ฮารเด็นแบร์ก ประธานบริหาร ธัญญปุระ 
ภูเก็ต ซึ่งเป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยธัญญปุระ เป็นที่รู้จักของ
นานาชาติ ว่าเป็นรีสอร์ทเพ่ือสุขภาพและกีฬาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และจะนิยมใช้เป็นสถานที่สำหรับให้นักกีฬามา
เก็บตัว  ซึ่งปัจจุบันมีโครงการไปสร้างธัญญปุระ ไหหลำ ประเทศจีนด้วย หากมหาวิทยาลัยฯ เชิญคุณ คารล ฟลิปป 
กราฟ ฟอน ฮารเด็นแบร์ก มาช่วยพัฒนาเรื่องกีฬา โดยเฉพาะเรื่องกีฬาทางน้ำ น่าจะเกิดประโยชน์ และหาก
มหาวิทยาลัยฯ สนใจ ตนจะช่วยประสานให้ เพราะเรื่องกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ 
ควรจะให้ความสำคัญ และอีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของการเปิดภาควิชาที่เกี่ยวกับทุเรียน ซึ่งมีอนาคตอย่างมาก 
และหากทำร่วมกับเอกชนได้ก็จะยิ่งดี  โดยในปีที่แล้วทุเรียนถูกส่งไปตลาดจีน ได้มากกว่า 1 แสนล้านบาท และใน
อนาคตหากมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดกระบี่  ก็จะสามารถส่งทุเรียนไปขายประเทศซาอุดิอาระเบียได้ด้วย 
เพราะตามแผนที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดกระบี่ ก็เพ่ือเป็นท่าเรือที่ขนส่งสินค้าของเยอรมันกับซาอุดิอาระเบีย 
อีกท้ังยังมีเรื่องวิชาการอาบน้ำแร่ของเยอรมัน ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่มีอนาคตอย่างยิ่ง ประกอบกับทางภาคใต้ มีการปลูก
ทุเรียนกันอย่างมากมาย หากสนใจเรื่องนี้ก็สามารถประสานหรือหารือกับคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็น Partner กับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งหากมีโอกาสได้ทำความร่วมมือกัน โอกาสในเรื่องการ
จำหน่ายทุเรียนน่าจะดำเนินการได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ ยังมีพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน ซึ่งหากส่งออกไป
ต่างประเทศ อย่างประเทศเยอรมัน หรือถ้าสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 Makro หรือ CP 
Freshmart ก็จะได้มีตลาดรองรับอีกมากมาย 
   ทั้งนี้ ยังกล่าวอีกว่า ในเดือนมิถุนายน 2566  ตนจะเดินทางไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็มีศูนย์พัฒนาการเกษตร 
ศรีวิชัย พ้ืนที่จังหวัดชุมพรด้วย  หากมหาวิทยาลัยฯ ร่วมมือกับ สจล. ก็จะได้ดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาพันธุ์
ทุเรียนและผลไม้ชนิดอ่ืนๆ รวมถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน อย่างเช่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนเพ่ือการใช้สอยในยุคสังคมใหม่ โดยแปรรูปเปลือกทุเรียนเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้สอยหรือวัสดุตกแต่งบ้าน เช่น ชั้นวางของ เครื่องใช้สอยประเภทกรอบรูป กระถางและตะกร้า เป็นต้น 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.3  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
   ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ 
ทราบว่า เมื่อวันที่ 23-24  พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการ
เขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ได้พัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอการวิจัย 
และการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร 
และรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์วิน สุรเชษฐพงษ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้
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ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)  โดยใน
การจัดโครงการดังกล่าว มีการทำ Workshop  เรื่องของการเตรียม Proposal และการเขียน Paper ซึ่งพบว่า
นักวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีหลายรายที่มี Paper ดีๆ อยู่จำนวนหนึ่ง และมีผลงานดี โดยที่คณบดีก็มีแผน
ชัดเจนที่จะพัฒนาในเรื่องนี้  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 226 – 4/๒๕66       

วันพฤหัสบดี ที่  27  เมษายน  2566 ณ ห้องประชุมโกสน อาคารมงคลศรีวิชัย ชั้น 2 วิทยาลัยรัตภูมิมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 226 – 4/๒๕66  วันพฤหัสบดี ที่  27  เมษายน  2566 ณ ห้องประชุมโกสน 
อาคารมงคลศรีวิชัย ชั้น 2 วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยให้ปรับแก้ในหน้าที่ 7  เรื่องที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแจ้ง 1.4.2  ย่อหน้าที ่2  บรรทัดที ่6   

  จาก  Journal Fisheries Natural Resources 
  เป็น  Journal of Fisheries and Environment 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
       รายงานความคืบหน้าเรื่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
  นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามความคืบหน้าในเรื่อง
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของมหาวิทยาลัยฯ ว่าได้ดำเนินการไปอย่างไรแล้วบ้าง ตามที่เคยได้
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ว่า มหาวิทยาลัยฯ ติดปัญหาเรื่องการจ่ายค่าไฟ ที่ไม่สามารถจ่ายค่าไฟโดยตรงให้กับ
บริษัทเอกชนได ้และประเด็นต้องมีการประกันอาคาร ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้มีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี  ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2566 ว่าภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน มหาวิทยาลัยฯ จะสรุปให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีใด จะให้บริษัทลงทุนให้มหาวิทยาลัยฯ แต่จะต้องมี
เรื่องการประกันอาคารด้วย หรือมหาวิทยาลัยฯ จะลงทุนเอง นั้น โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  2 ครั้ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถตกลงโดยตรงกับบริษัทเอกชนได้ จึงต้อง
ดำเนินการผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซึ่งจากการประชุมได้ข้อสรุป ดังนี้ 
  1. กำลังการผลิต สรุปสุดท้ายที่ 2.5  เมกะวัตต์ ใน 4 พ้ืนที่  ได้แก่ พื้นที่สงขลา 1 เมกะวัตต์ พ้ืนที่ 
ไสใหญ่ 0.5 เมกะวัตต์ พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 0.4 เมกะวัตต์ พ้ืนที่ตรัง 0.6 เมกะวัตต์ เนื่องจากพ้ืนที่ตรังไดต้ิดตั้งไปแล้ว 0.3 
เมกะวัตต์ ฉะนั้นเรื่องกำลังการผลิตได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว  

2. เรื่องของค่าปรับขั้นต่ำ  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีค่าปรับขั้นต่ำ คือ ถ้ามหาวิทยาลัยฯ ใช้
ไฟฟ้าไม่ถึง ก็ไม่มีค่าปรับ เพราะปกติในการลงทุน จะมีการกำหนดขั้นต่ำ แต่จากการเจรจาหารือกัน ได้ตกลงในเรื่อง
ของค่าปรับขั้นต่ำ ว่ามหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถจ่ายขั้นต่ำได้ โดยมีส่วนลด 30%  และอายุสัญญา 20 ปี  
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3. เรื่องการประกันอาคาร เป็นการประกันอัคคีภัย กรณีที่เกิดไฟไหม้อาคาร แล้วลามขึ้นไปหาแผง 
ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นต้นทุนอยู่ แต่ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานให้กรุงเทพ ประกันภัย มาสำรวจในพ้ืนที่สงขลา 
ลองดูที่ 1 เมกะวัตต์ ซึ่งปรากฏว่าค่าประกันอาคารตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 409,000 บาท ฉะนั้น พิจารณาแล้วถ้าใน
โครงการขนาดนี้ มี 2 ทางเลือก โดยโมเดลที่พ้ืนที่สงขลา มหาวิทยาลัยฯ จะลงทุนเอง ส่วนพื้นที่อ่ืนให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคลงทุน หรือทางเลือกท่ีสอง ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุนทั้งหมด มหาวิทยาลัยฯ รับเป็นส่วนลด 30%   

ซึ่งในวันที่ 5 -9 มิถุนายน 2566  ก็จะมีการประชุมหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในประเด็นเรื่อง
ของการประกันอาคาร หลังจากนั้นก็จะไดด้ำเนินการจัดทำ TOR ต่อไป  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ตามทีม่หาวิทยาลัยฯ จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละพ้ืนที่นั้น จริงๆ แล้ว ที่
ผ่านมา วิทยาเขตเองก็มีการไปช่วยชุมชน ช่วยชาวบ้าน ในการติดตั้งเหล่านี้อยู่แล้ว ซึ่งเรื่องโซล่าเซลล์ สามารถเป็น
จุดขายของทุกพ้ืนที่ได้ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องทำงานเชิงรุก ในการไปบริการเรื่องเหล่านี้ให้ชาวบ้าน โดยนำ
นักศึกษาเข้าไปช่วย ขณะเดียวกันคณาจารย์ ก็เริ่มต้องหาทีมว่าจะทำอะไรกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะได้ทั้งในแง่ของ
สร้างชื่อเสียง และหากมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  ถึงจะเป็น
รายได้ทีไ่ม่ได้เป็นกอบเป็นกำ แต่ก็เป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติ ได้ประสบการณ์ต่างๆ  ส่วนในแง่ของการ
วิจัย หากมหาวิทยาลัยฯ จะถอดเรื่องอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ให้รู้ว่าอันไหนดี อันไหน Performance ได้ดีกว่า แล้ว
มีการตรวจวัดในการรับแสง ในการเอามาเข้าอินเวอร์เตอร์และออกจากอินเวอร์เตอร์มาสู่กระบวนการเก็บหรือ
กระบวนการใช้ เป็นอย่างไร ได้เท่าไหร่ ฉะนั้นการรู้ว่าติดตั้งอย่างไร ทำอย่างไร เป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่หากรู้ลึกไปถึง
กระบวนการเก็บ กระบวนการใช้ ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร ในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ อาจจะ
ทำอินเวอร์เตอร์เองก็ได้ ขณะเดียวกันก็ควรเรียนรู้ในเรื่องซอฟต์แวร์ หลังจากที่ได้มาแล้วนำไปสู่การใช้ จะขายให้
รัฐบาล จะขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือจะเอามาสำรองใช้เอง ซึ่งทางคณะหรือแม้แต่กลุ่มชำนาญการ  แต่ละ
พ้ืนที่ ต้องมาหารือร่วมกัน และดำเนินการทำเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้ รวมทั้งมีการ Sprint Out ให้เป็น
รูปธรรม โดยทางมหาวิทยาลัยฯ อำนวยความสะดวกในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ให้ 
 2. เรื่องโซล่าเซลล์ ในส่วนของการดูแลบำรุงรักษา (Maintenance) เป็นเรื่องที่สำคัญ คือการที่จะให้
มหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ต้อง Balance Phase ให้ดี และการ Balance ก็
ขึ้นอยู่กับการใช้ไฟฟ้า เพราะเมื่อไม่มีตัวที่ต่อไฟฟ้า จึงต้องใช้ทันทีให้หมด เพราะฉะนั้นการที่ได้มา จะได้เป็น AC 
และเข้าอินเวอร์เตอร์เป็น DC ซึ่งต้อง Balance ให้ดีว่าจะใช้อะไรบ้าง ซึ่งหากไม่มีการปรับตามฤดูกาล ไปกำหนด
เอาไว้ อาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่  เมื่อใช้ได้ไม่เต็มที่ ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์จะลดลง ซึ่งในเรื่องเหล่านี้หาก
มหาวิทยาลัยฯ มีการบริการ (Service) ทางด้านนี้ได้ด้วย จะยิ่งดีมาก 
 3. เรื่องของโซล่าเซลล์ นั้น เรื่องทางเทคนิควิชาการก็ควรมีการศึกษากันไป แต่มีประเด็นที่น่ากังวล
เพราะว่านโยบายของรัฐบาลใหม่จะเน้นในเรื่องของการลดค่าพลังงาน ในเรื่องของอัตราค่าพลังงานคงจะลดลง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ น่าจะต้องศึกษาด้วยว่าถ้ามีการลดค่าพลังงานจริง จะส่งผลกระทบกับสัญญาหรือผลประโยชน์ที่
มหาวิทยาลัยฯ จะร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือไม่ จะทำให้การลงทุนนั้นคุ้มทุนเพ่ิมขึ้นอีกนานแค่ไหน หรือ
จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ อย่างไร ซ่ึงก็เป็นประเด็นท่ีต้องศึกษาควบคู่ไปด้วย  
 
  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
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3.2  พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาอนาคตการดำเนินงานและการปรับปรุงโครงสร้างของสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 226 -4/2566 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2566 ได้พิจารณาการปรับโครงสร้าง และแผนการดำเนินงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงจากการอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะปรับโครงสร้างสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร แต่เพ่ือให้
การขับเคลื่อนดำเนินการต่อไปได้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนาคตการดำเนินงาน
และการปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
วิเคราะห์ความจำเป็นในการยุบเลิกหน่วยงานชุดเดิม และแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้
สันทัดกรณีจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือพิจารณาร่วมกัน เพ่ือให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวดำเนินการวิเคราะห์และ
เลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ใน 2 แนวทาง ดังนี้ 

  (1) แนวทางท่ี 1  ดำเนินการปรับโครงสร้าง (Restructuring) ให้ชัดเจน 
 (2) แนวทางที่ 2  หากไม่ยุบเลิกหรือไม่ปรับโครงสร้างองค์กร จะต้องปรับในเรื่องของการบริหาร
จัดการใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  โดยนำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปประกอบการพิจารณา และนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไปนั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้สันทัดกรณีจากหน่วยงานภายนอก ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน  
4 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. นายสรวิศ  เผ่าทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ 
    แบบบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรม 
    และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  3. ศาสตราจารย์วรณพ วิยกาญจน์ ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสมุทรศาสตร์ 
     หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
     คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

4. นายวิทย์ สุนทรนันท์ สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ 
     

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิช ัย เพื ่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนาคตการดำเนินงานและการปรับปรุง
โครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังต่อไปนี้ 
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 1. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร   ประธานกรรมการ 
 2. นายสรวิศ  เผ่าทองสุข    กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์วรณพ วิยกาญจน์   กรรมการ 
 4. นายวิทย์ สุนทรนันท์    กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย  กรรมการ 
 6. นายปรีดา  เกิดสุข     กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ  กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี  กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางอุษา  ศรีเจริญ     ผู้ช่วยเลขานุการ    

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนาคต
การดำเนินงานและการปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

3.3  พิจารณารายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการเพ่ือการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โดย
ให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำการศึกษา และพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยฯ นำไปใช้ประกอบการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้าง รวมทั ้งได้มอบหมายให้กรรม การสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ และนายสาธิต พุทธชัยยงค์ เป็นที่
ปรึกษาในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนั้น 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยแล้ว 
ประกอบด้วย ที่ปรึกษาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยฯ ดัง
รายละเอียดแนบท้ายวาระ  ทั้งนี้ คณะกรรมการเพ่ือการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัย ได้ประชุมเพ่ือ พิจารณา
กำหนดแนวทางในการดำเนินการแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดย
คณะกรรมการมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ต้องกำหนดทิศทางที่ชัดเจนว่าจะมีเป้าหมายไปทางใด และการปฏิรูป
นั้นต้องส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ อยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วย ซึ่งต้องวางแผนไปถึงอนาคตของคณะแต่ละคณะว่าจะมี
แนวทางในการดำเนินงานอย่างไรเพ่ือให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน ดังนั้น แต่ละคณะจะต้องมีการวิเคราะห์ ข้อมูลใหม่ให้
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รอบด้าน ซี่งจะทำให้มหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลรอบด้านวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น และมีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจน คณะกรรมการ
เพ่ือการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยจึงมีมติให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทำข้อมูลเพ่ือนำมาใช้ประกอบการพิจารณา
เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป เช่น 

  1. จัดทำข้อมูลบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นระดับสูง ระดับกลาง และ
ระดับปฏิบัติการ เพ่ือใช้ประกอบการตั้งเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 2. จัดกลุ่มคณะตามข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการคณะ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑)  
กลุ่มคณะที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย  ๒) กลุ่มคณะที่มีรายได้สมดุลกับรายจ่าย และ ๓) กลุ่มคณะที่มีรายได้น้อย
กว่ารายจ่าย โดยจัดทำข้อมูลลงไปถึงระดับสาขาวิชาในคณะ 

 3. วิเคราะห์หาสาเหตุกรณีมีนักศึกษาจำนวนน้อยในบางสาขาวิชา    

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีว ิช ัย เพื ่อโปรดพิจารณารายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการเพ่ือการปฏิรูปโครงสร้าง
มหาวิทยาลัย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของ
ส่วนราชการดังกล่าว”     

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุม 
   ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาการ

ดำเนินการของคณะกรรมการเพ่ือการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่า เนื่องจาก
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเร่งรีบ ซึ่งข้อมูลที่ทางคณะกรรมการฯ  ได้มอบให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปวิเคราะห์มา
นั้น ข้อมูลยังไม่ละเอียด และยังไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีแนวคิดหนึ่งเกิดขึ้นคือ ควรให้แต่ละ
วิทยาเขตหรือแต่ละคณะมาหารือร่วมกัน และคิดร่วมกัน แทนที่จะพยายามหาข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ ไม่ว่า
จะเรื่องงบประมาณ หรือเรื่องใดก็ตามที่เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการ ซึ่งบางครั้งวิทยาเขต หรือคณะไม่ได้มีการเก็บ
ข้อมูลเหล่านั้นไว้เลย โดยเห็นว่าแต่ละวิทยาเขต ก็มีบุคลากร มีคณาจารย์ ที่มีความเก่ง ความชำนาญอยู่แล้ว ถ้ามา
จับเข่าคุยกัน หารือกันอย่างกัลยาณมิตร มาคิดร่วมกันว่าจะตั้งคณะอะไรเป็น Upskill หรือ Reskill หรือว่าเรื่องใด
ควรทิ้ง แล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ แต่อย่าไปคิดในเรื่องของการย้ายคนออก เพราะเป็นเรื่องเชิงลบ ฉะนั้นควรคิดแต่    
เชิงใหม่ ซึ่งวิธีการที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะดำเนินการในระหว่างนี้ คือต้องจับเข่าคุยกัน หารือร่วมกัน ตามพ้ืนที่ที่
มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ โดยลงลึกถึงอาจารย์ทุกคน ใครมาได้ ใครมาไม่ได้ ก็จะได้เห็นใจกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน เพ่ือจะ
ได้เป็นข้อมูลช่วยทางคณะกรรมการฯ ได้ใช้ประกอบในการพิจารณาครั้งต่อไป 
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 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ข้อมูลที่ได้จากการประเมินการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามภารกิจ และจากการประเมินผู้บริหาร รวมทั้งจากการที่ได้ไปพบปะ หารือ เจรจา
กันระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ จะเห็นได้ว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่บุคลากร ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก  หาก
มหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะสร้างแนวคิดต่างๆ ให้หลอมรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวได้ จะสามารถแก้ปัญหาได้
พอสมควร และถ้าเผื่อสามารถสร้างแนวคิดต่างๆ ในลักษณะการสื่อสารแบบแนวทางจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ได้ 
แทนที่จะเป็นการสื่อสารแบบจากบนลงล่าง (Top-Down) จะทำให้บุคลากรรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานมาก
ยิ่งขึ้น 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖5  และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการ
ดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยพิจารณาจากบทบาทของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และบทบาทของการปฏิบัติงานของหน่วยสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัย 
ที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัย นั้น 
    ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอ
ความกรุณากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านตอบแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 และแบบสำรวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการดำเนินงานของ
ฝ่ายเลขานุการและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 โดยการตอบแบบประเมินใน
รูปแบบการกรอกแบบประเมินกระดาษ และแบบประเมินออนไลน์  และนำข้อมูลมาประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖5  และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการ
ดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 เพ่ือโปรดทราบ  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ซึ่ง
ปรับปรุงจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดย
ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕65 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕65  โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะปฏิบัติ สามารถนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้กับศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดทางวิชาการให้สูงขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นำไปสู่ความเป็นเลิศใน ระดับสากล 
ซึ่งมีกำหนดเริ่มใช้กับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖  เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕66 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕66 ซึ่งที่ประชุม
มีมติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
  บัดนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 49 – 3/2566 เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  

18



  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในการพิจารณาของที่ประชุม
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ได้มีข้อสังเกตเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา ซึ่งเดิมนั้นระบุไว้กว้างๆ ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม 
ซึ่งก็ได้มีการให้ข้อสังเกตไปว่า คำว่าสายช่างอุตสาหกรรมจะกว้าง  แล้วผู้เข้าศึกษาที่จะรับ ส่วนใหญ่ก็มาจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งในปัจจุบัน สอศ. ได้กำหนดประเภทวิชาอุตสาหกรรมไว้ทั้งหมด 
25 สาขาวิชา ซึ่งเป็นข้อดีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการระบุไว้ในเล่มหลักสูตร โดยวงเล็บไว้แล้วว่าเป็น “ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาย/สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชา
ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, สาขาวิชาสถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ)” ซึ่งข้อความ “หรือ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ” นั้น เป็นข้อสังเกตว่าวันที่รับสมัคร ผู้ที่ไปรับสมัครอาจจะไม่ใช่อาจารย์ในสาขาซึ่ง
ข้อความข้างต้นจะต้องเป็นดุลยพินิจ ฉะนั้นอะไรที่เป็นดุลยพินิจ อาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ว่าคุณสมบัติไม่
เข้าข่าย ซึ่งต้องย้อนกลับไปดู 25 รายสาขาวิชาของ สอศ. โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรระบุให้ชัดเจนเลย 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดังเสนอ และรับรองมติ   
ที่ประชุม โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ                
ให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

7.2  พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานตาม
พันธกิจทั้ง 4 ด้าน และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด สำหรับเป็น
ตัวบ่งชี้ผลสำเร็จของงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 นั้น 
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 บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕65 – 31 มีนาคม 2566) และรวบรวมผลการดำเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่
บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 37.50  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. มหาวิทยาลัยฯ ควรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม (Environment) และ
เรื่องของการแข่งขัน (Competitive) ว่ามีการดำเนินการมากน้อยอย่างไร และได้ผลเป็นอย่างไร 
 2. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 รอบ 6 เดือนแรก  มีบางตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากผลกระทบ
ของ COVID-19 และที่ผ่านมา มหาวิทยาลับฯ อาจจะตั้งเป้าหมายตัวเลขที่สูงเกินไป เมื่อผลการดำเนินงานออกมา 
บางพ้ืนที่มีผลสูงกว่าเป้าหมาย แต่บางพ้ืนที่มีผลต่ำกว่าเป้าหมายมาก ฉะนั้นเมื่อวัดในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยฯ 
อาจจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมไม่ผ่าน ในการดำเนินการวัดข้อมูล จึงควรจะมีการแยก จะได้ทราบว่า
แต่ละวิทยาเขตเป็นอย่างไรบ้าง 
 3.  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ก็เกิดปัญหาเรื่องของตัวชี้วัดบางตัวที่ไม่ผ่าน ซึ่งควรจะได้รับการแก้ไข 
การปรับ ให้ตัวเลขดีขึ้น เพราะหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือ มีการเสนอแนะมาโดยตลอด เพราะฉะนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการให้ได้ตามข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไป ซึ่งหากสามารถแยกเป็นวิทยาเขต แยกเป็นพ้ืนที่ 
จะสามารถวิเคราะห์ได้ ถึงเหตุว่าทำไมจึงดำเนินการไม่ได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง และ
จะต้องไม่มีเรื่องของการครอบงำเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 4. เมื่อแต่ละวิทยาเขตมีบริบทที่ต่างกัน ฉะนั้นการวัดตัวชี้วัดต่างๆ อาจจะทำเป็น  3 กลุ่ม ได้แก่
สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช  ยกตัวอย่างเกณฑ์เรื่องนักศึกษา บางพ้ืนที่อาจจะรับนักศึกษาได้มาก ก็อาจจะตั้ง
เกณฑ์สูงได้ แต่บางพ้ืนที่แม้รับนักศึกษาได้น้อยก็จริง แต่อาจจะไปตั้งเกณฑ์ที่เน้นในเชิงของการบริการวิชาการแทน 
ซึ่งในการให้น้ำหนักแต่ละด้านอาจจะแตกต่างกัน หลักสูตร Non-Degree อาจจะต้องไปเพ่ิมมากขึ้นที่วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  
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 5. ในการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องการปรับโครงสร้างเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการเพ่ือการ
ปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ทำข้อมูลในเรื่องของการจัดกลุ่มคณะตามข้อมูล
งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการคณะ นั้น จะตอบโจทย์นี้ได้หรือไม ่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุมฯ  
 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในฐานะกรรมการกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่า ในการประเมินผลตรงนี้ ต้องยอมรับว่าตัวชี้วัดบางตัว ไม่ได้สะท้อนอะไรมากเท่าไหร่ 
ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะปาน
กลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ก็ได้หารือกันว่า หากเป็นตัวชี้วัดจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ก็คงไม่สามารถที่จะไปแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ แต่ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดเอง น่าจะ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สะท้อนกับแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้  ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควร
กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ในการที่จะวัดประสิทธิภาพความก้าวหน้าจริงๆ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าตัวชี้วัดบางตัว ที่มหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการมา 6 เดือนแล้ว แต่มีตัวชี้วัด 12 ตัว ที่รายงานแต่เพียงว่าดำเนินการอยู่ ซึ่งแปลว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถ
วัดผลได้เลยจนกว่าจะถึงสิ้นปี ซึ่งระหว่างนี้ มหาวิทยาลัยฯ ก็ไม่สามารถทราบเลยว่าอีก 12 ตัวชี้วัดนั้น จะมีผล
อย่างไร เพราะเป็นตัวชี้วัดที่รอดูผลเรื่องตัวเลขอย่างเดียวตอนสิ้นปี ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดที่สามารถที่จะตั้งเป้าหมายเป็นรายไตรมาส และสามารถท่ีจะวัดผลได้ เพ่ือที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบได้ว่า
ในแต่ละตัวชี้วัด นั้น จะต้องไปสนับสนุน ช่วยเหลือวิทยาเขต คณะ อย่างไร หรือทางวิทยาเขต คณะ สามารถบอกได้
ว่าเพ่ือให้ตัวชี้วัดตัวเองบรรลุเป้าหมาย ต้องการให้สนับสนุนอะไรบ้าง อยากให้เป็นตัวชี้วัดแบบนั้นมากกว่า แต่
เนื่องจากตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินมาในปีนี้ ไม่สามารถบอกอย่างนั้นได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ว่าในการตั้งตัวชี้วัดของปีหน้า หรือ
ปีถัดๆ ไป ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
ใหม่ ที่วัดประสิทธิผลให้ได้ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้หารือกันว่า ถึงแม้ตัวชี้วัดที่นำเสนอวันนี้จะบรรลุผล ก็คงไม่สามารถทำ
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มองเห็นปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ได้ หรือตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ก็ไม่สามารถจะทำ
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มองเห็นปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดรวมของทั้งมหาวิทยาลัยฯ  
ซึ่งต่อไปเห็นว่าก่อนที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดต่อสภามหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย
คณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ จะต้องรู้ตัวชี้วัดของแต่ละ
พ้ืนที่ ต้องมองลึกแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือที่จะประเมินให้ได้ เพ่ือที่จะได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ไดอ้ย่างถูกต้อง  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 
 3. รับรองมติที่ประชุม 
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7.3  พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินงบประมาณเงินรายได้สะสม รายการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณ 30,000,000 บาท 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 207-13/2564 เมื่อวันที่ 

23 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา รายการโครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) นั้น  
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และได้ลงนามทำสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว แต่ภายหลังผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จึงบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องมหาวิทยาลัยฯ จึง
ได้จัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการและราคากลาง งานคงเหลือภายหลังบอกเลิกสัญญาโครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณ 34,749,509.15 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสน     
สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าบาทสิบห้าสตางค์) ซึ่งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างงานคงเหลือ
ภายหลังบอกเลิกสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติยกเลิกวงเงินงบประมาณเงินรายได้สะสม รายการโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินงบประมาณเงินรายได้สะสม รายการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(11) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” และ
“(17) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติยกเลิกวงเงินงบประมาณเงินรายได้สะสม 
รายการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณ 30,000,000 บาท 
(สามสิบล้านบาทถ้วน) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

 7.4  พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ไตรมาส 3 เพ่ือดำเนินงานและสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 64 รายการ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3) เมื่อวันที่  28  เมษายน  ๒๕๖6 ได้
มีมติเห็นชอบรายการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไตรมาส 3 
จำนวน 53 รายการ งบประมาณ 84,384,803.61 บาท (แปดสิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาท  
หกสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอยกเลิกรายการคอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอแบบ
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สัมผัส (Tablet) สำหรับการลงเวลาปฏิบัติราชการ งบประมาณ  281,750.00 บาท  คงเหลือจำนวน 52 รายการ  
งบประมาณ 84,103,053.61 บาท (แปดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามพันห้าสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 
  และคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสมฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 (ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 เพ่ิมเติม) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบรายการขออนุมัติใช้
เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 เพ่ิมเติม จำนวน 12 รายการ 
งบประมาณ 23,653,900.00 บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวน 64 
รายการ งบประมาณ 107,756,953.61 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาท   
หกสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดดังนี้ 
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ล ำดับ
งบประมำณท่ีขออนุมัติ

(บำท)
แหล่งงบประมำณ เหตุผลควำมจ ำเป็น

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ 41 รำยกำร 44,203,352.61     
1. 5 รำยกำร 3,282,900.00       

งำนจัดกำรศึกษำ 4 รำยกำร 3,032,900.00       
1) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 

ประกอบด้วย
2 รายการ 182,000.00           

1.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการ
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2564-2565

1 รายการ 112,000.00           

1.2 ค่าใช้จ่ายส าหรับตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565

1 รายการ 70,000.00             

2) ปรับปรุงบ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
พร้อมติดต้ังระบบควบคุมอัจฉริยะ 
ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

1 งาน 1,150,900.00        

3) ระบบบ่ออนุบาลกุ้งทะเล 1 งาน 1,700,000.00        
งำนฝึกทักษะวิชำชีพนักศึกษำ 1 รำยกำร 250,000.00          

1) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน : 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงสัตว์น้ า)

1 รายการ 250,000.00           เงินรายได้สะสม
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
ประมง (งานฝึก
ทักษะวิชาชีพ
นักศึกษา)

เพ่ือบริหารจัดการงานงานฝึกทักษะ
วิชาชีพนักศึกษา

2. 5 รำยกำร 230,000.00          
งำนจัดกำรศึกษำ 5 รำยกำร 230,000.00          

1) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
ประกอบด้วย

5 รายการ 230,000.00           

1.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการ
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2564-2565

1 รายการ 100,000.00           

1.2 ค่าใช้จ่ายส าหรับตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565

1 รายการ 50,000.00             

1.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1 รายการ 20,000.00             
1.4 ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ 1 รายการ 30,000.00             
1.5 ค่าสมทบน้ ามันเช้ือเพลิงวิทยาเขตตรัง 1 รายการ 30,000.00             

3. 3 รำยกำร 1,355,300.00       
งำนจัดกำรศึกษำ 3 รำยกำร 1,355,300.00       

1) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 4 เคร่ือง 119,600.00           

2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2

32 เคร่ือง 1,104,000.00        

3) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน : 
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ)

1 งาน 131,700.00           เน่ืองจากครุภัณฑืท่ีมีอยู่เดิมมีสภาพ
ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้

วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว

เงินรายได้สะสม
วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเท่ียว
(งานจัดการศึกษา)

เพ่ือบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

เงินรายได้สะสม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
(งานจัดการศึกษา)

เพ่ือเตรียมความพร้อมส่ือการเรียนการ
สอน โดยจัดหาส่ือส าหรับการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ ทันสมัย และอยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติใช้เงินรำยได้สะสมของหน่วยงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไตรมำส 3

หน่วยงำน/รำยกำร จ ำนวน

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง

เงินรายได้สะสม
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
ประมง (งานจัดการ
ศึกษา)

เพ่ือบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

เพ่ือบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา  และงานฝึกทักษะวิชาชีพ
นักศึกษา
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4. 2 รำยกำร 2,550,000.00       
งำนจัดกำรศึกษำ (ทุ่งใหญ่) 1 รำยกำร 200,000.00          

1) โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 14

1 โครงการ 200,000.00           เงินรายได้สะสม
คณะเกษตรศาสตร์
(งานจัดการศึกษา 
ทุ่งใหญ่)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของ
นักศึกษา รวมท้ังความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการกีฬา ตลอดท้ัง
ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) ของ
นักศึกษา อันส่งผลให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีน้ าใจ
นักกีฬา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
และสามารถน าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้
ในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

งำนฟำร์ม (ไสใหญ่) 1 รำยกำร 2,350,000.00       
1) ร้ัวและระบบฆ่าเช้ือส าหรับโรงเรือนเกษตร

อัจฉริยะด้านการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ ต าบล
ถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 งาน 2,350,000.00        เงินรายได้สะสม
คณะเกษตรศาสตร์
(งานฟาร์ม ไสใหญ่)

เพ่ือให้ได้มาตรฐานงานฟาร์ม จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบดังน้ี 
1) ร้ัว 2) ถนนภายในฟาร์ม 3) ระบบฆ่า
เช้ือ ก่อนเข้า ออกฟาร์ม ต้องมีการฆ่า
เช้ือโรค หรือมีการป้องกันการแพร่เช้ือ
จากภายนอก และ 4) มีการจัดการของ
เสียจากฟาร์ม ตามหลักสุขาภิบาล

5. 1 รำยกำร 60,000.00            
งำนฝึกทักษะวิชำชีพนักศึกษำ 1 รำยกำร 60,000.00            

1) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน : 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาหาร)

1 รายการ 60,000.00             เงินรายได้สะสม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

(งานฝึกทักษะวิชาชีพ
นักศึกษา)

เพ่ือบริหารจัดการงานฝึกทักษะวิชาชีพ
นักศึกษา

6. 7 รำยกำร 12,633,000.00     
งำนฝึกทักษะวิชำชีพนักศึกษำ 7 รำยกำร 12,633,000.00     

1) ครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิดส าหรับห้องตรวจ 
โรงพยาบาลสัตว์

2 ชุด 200,000.00           เพ่ือป้องกันการคุกคามในระหว่างการ
บริการตรวจรักษาของนายสัตวแพทย์ 
รวมถึงเพ่ือบันทึก การตรวจรักษาท่ี
ถูกต้องตามหลักของสัตวแพทย์ จึงเห็น
ควรติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณห้อง
ตรวจสัตว์

2) ครุภัณฑ์ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์ 
พร้อมติดต้ัง

1 ชุด 90,000.00             เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมสถานท่ีท างาน
ท่ีดีให้แก่คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน 
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนท่ีดีให้แก่
นักศึกษา

3) ครุภัณฑ์กล้องพกพา 2 ชุด 40,000.00             เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์ท่ีมีคุณภาพออกสู่ภายนอก

คณะเกษตรศำสตร์

คณะอุตสำหกรรมเกษตร

คณะสัตวแพทยศำสตร์

เงินรายได้สะสม
คณะสัตวแพทศาสตร์
(งานฝึกทักษะ
วิชาชีพนักศึกษา)
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4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ 
ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 ชุด 8,885,000.00        

5) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
ประกอบด้วย

3 รายการ 3,418,000.00        

5.1 ค่าอุปกรณ์ วัสดุถาวร 1 ชุด 2,804,000.00        
5.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ช ารุดหรือ
เส่ือมสภาพ

1 รายการ 314,000.00           

5.3 ค่าเช่าระบบการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาจุลพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ 
จุลกายวิภาคทางสัตวแพทย์ และคัพภวิทยา
ทางสัตวแพทย์

1 รายการ 300,000.00           

7. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 13 รำยกำร 18,630,819.61     
1) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะงานไม้ 1 ชุด 708,000.00           เน่ืองจากเคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับ

ฝึกทักษะงานไม้ท่ีมีอยู่เดิม มีสภาพเก่า 
ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ส าหรับฝึกทักษะงานไม้
แก่นักศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือ
จัดจ้างครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะ
งานไม้ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือเสริมสร้างให้
นักศึกษามีทักษะปฏิบัติ เป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติต่อไป

2) โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับห้องเรียนสาขา
วิศวกรรมโยธา

120 ชุด 480,000.00           เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนครุภัณฑ์
เดิมท่ีเส่ือมสภาพเน่ืองจากอายุการใช้
งาน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

3) โทรทัศน์ LED Smart Tv ขนาด 65 น้ิว 
พร้อมติดต้ัง

8 ชุด 240,000.00           เพ่ือสนับสนุนสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนการสอน โดยเฉพาะวิสัยทัศน์
ของผู้เรียนซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องมี
จอโทรทัศน์เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวก
ในการมองของนักศึกษา เน่ืองด้วยบาง
ต าแหน่งยังคงเกิดปัญหาด้านวิสัยทัศน์  
ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา

4) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 120 น้ิว พร้อมติดต้ัง

3 ชุด 44,700.00             

5) เคร่ืองมัลตีเดียโปนเจคเตอร์ ระดับ WXGA 
พร้อมติดต้ัง

3 ชุด 90,000.00             

เงินรายได้สะสม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนครุภัณฑ์
เดิมท่ีเส่ือมสภาพและไม่รองรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมุ่งเน้นให้เกิด
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขอยืม
เงินรายได้สะสม
มหาวิทยาลัย

ด้วยสัตวแพทยสภา ก าหนดตรวจ
รับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงได้
ส ารวจความพร้อมของครุภัณฑ์ อุปกรณ์
 วัสดุถาวร เพ่ือให้เป็นไปตาม ประกาศ
สัตวแพทยสภา ท่ี 7/2552 เร่ือง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตร
และสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต พบว่ายังต้องจัดหาครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ และวัสดุ เพ่ิมเติมเพ่ือทดแทน 
ของเดิมท่ีได้ช ารุด และเส่ือมสภาพไป
ตามการใช้งาน โดยในการตรวจรับรอง
สถาบันคร้ังน้ี คณะฯ ประสงค์จะให้เป็น
การตรวจแบบคร้ังเดียว และก าหนด
เป้าหมายให้ผ่านการตรวจภายในคร้ัง
เดียวและมีระยะเวลาการรับรอง 7 ปี 
จนถึงปี 2572
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6) โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน 24 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

1 งาน 1,397,404.39        อาคาร  24  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
เป็นอาคารท่ีใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน ปัจจุบันอาคารเกิดการช ารุด
เสียหาย ซ่ึงในช่วงฤดูฝนหลังคาของ
อาคารดังกล่าวจะมีน้ าร่ัวอย่างรุนแรงท า
ให้เพดาน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใน
อาคารได้รับความเสียหายส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอน ในวิชาการฝึก
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
ควบคุมอัตโนมัติ การท าความเย็นและ
ปรับอากาศ และวิชาอ่ืน ๆ ท่ีต้องใช้
พ้ืนท่ีของอาคารดังกล่าว ต้องประสบ
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน จึงมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลังคาของ
อาคารดังกล่าว เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

7) โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน 25 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

1 งาน 1,099,415.22        อาคาร  25  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
เป็นอาคารท่ีใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน ปัจจุบันอาคารเกิดการช ารุด
เสียหาย ซ่ึงในช่วงฤดูฝนหลังคาของ
อาคารดังกล่าวจะมีน้ าร่ัวอย่างรุนแรงท า
ให้เพดาน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใน
อาคารได้รับความเสียหายส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอน ในวิชาการฝึก
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การ
ควบคุมอัตโนมัติ การท าความเย็นและ
ปรับอากาศ และวิชาอ่ืน ๆ ท่ีต้องใช้
พ้ืนท่ีของอาคารดังกล่าว ต้องประสบ
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน จึงมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลังคาของ
อาคารดังกล่าว เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

เงินรายได้สะสม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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8) โครงการปรับปรุง อาคารเรียน 13 
ศูนย์นวัตกรรมและความเป็นเลิศทาง
วิศวกรรม

1 งาน 8,000,000.00        ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ฯ เป็น 
ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ส าหรับการทดสอบ
แนวความคิดหรือการสาธิตต้นแบบเพ่ือ
ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค
เบ้ืองต้นก่อนท่ีจะส่งต่อให้กับพัฒนา
โจทย์วิจัยในระดับขนาดมหภาคต่อไป 
ส่วนพ้ืนท่ีส าคัญอีกหน่ึงพ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ี
การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเพ่ือต่อ
ยอดการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์จาก
แนวคิดท่ีต้องการให้มีพ้ืนท่ีจัดแสดงผล
งานเด่นท่ีเปิดกว้างให้กับนักวิจัยและผู้ท่ี
สนใจท่ีต้องการแสวงหาความรู้ด้าน
นวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย ขยายผลเพ่ือ
ผลักดัน นักเรียน นักศึกษา องค์กร
ต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ/เอกชน เครือข่ายการ
วิจัยและพัฒนางานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพานิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

9) ชุดปฏิบัติการทดสอบมอเตอร์ Servo 
Drive/Brake

1 ชุด 1,431,400.00        ปัจจุบันครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบ
มอเตอร์ช ารุดจนไม่สามารถใช้การได้ 
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เกิดความแออัด
ของการฝึกปฏิบัติจนท าให้นักศึกษาบาง
รายไม่สามารถเข้าถึงเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ 
อีกท้ังครุภัณฑ์ท่ีคงเหลือน้ัน มีอายุการ
ใช้งานมาอย่างยาวนาน ซ่ึงอาจช ารุดข้ึน
ได้อนาคตจนอาจส่งผลเสียกับการเรียน
การสอนทางด้านระบบไฟฟ้าก าลัง จึง
ส่งผลต่อการฝึกให้นักศึกษามีทักษะการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาตามท่ีคาดหวัง
และท่ัวถึง

10) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล  
พร้อมติดต้ัง

100 ชุด 3,099,000.00        จัดหาครุภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในการเรียน
การสอนในยุคดิจิทัลศักยภาพในการ
เรียนการสอนในยุคดิจิทัลท่ีเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีท าให้เกิดการใช้งานครุภัณฑ์ท่ีมี
ประโยชน์สูงสุดและสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ ท้ังในด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
การบริการวิชาการ ท้ังภายในระหว่าง
หลักสูตร คณะ ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ

เงินรายได้สะสม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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11) โต๊ะและเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 60 ชุด 396,000.00           ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เปิดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เปิดรับนักศึกษาเพ่ิมเป็น 2 ห้องเรียน 
โดยจ านวนนักศึกษาท่ีรับมีจ านวน
มากกว่าแผนรับเป็นอย่างมากและ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงในการ
จัดการเรียนการสอนน้ันความพร้อม
ของห้องเรียน ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงตอบโจทย์การ
เป็นบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะสูงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ส่งผลให้การเรียนการสอนบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ตามการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดไว้

12) ชุดเคร่ืองเสียงห้องเรียน พร้อมติดต้ัง 1 ชุด 424,900.00           สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความ
จ าเป็นในการจัดเตรียมความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
เพียงพอกับนักศึกษา ฉะน้ันทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่า
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ควรมี
ครุภัณฑ์ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จึงเห็น
ควรให้จัดหาครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองเสียง
ห้องเรียน พร้อมติดต้ัง เพ่ือทดแทนชุด
เดิมท่ีเก่าเส่ือมสภาพและช ารุด มุ่งเน้นให้
เกิดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ

13) ครุภัณฑ์ห้องเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ชุด 1,220,000.00        เงินรายได้สะสม
ส่วนกลางสงขลา

เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี
 1/2566

8. คณะศิลปศำสตร์ 3 รำยกำร 4,769,000.00       
1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคร่ืองด่ืมและ

ห้องปฏิบัติการครัวโรงแรม
1 ชุด 2,754,200.00        

2) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน : 
ค่าวัสดุห้องปฏิบัติการเคร่ืองด่ืมและ
ห้องปฏิบัติการครัวโรงแรม)

1 ชุด 234,800.00           

3) ครุภัณฑ์ห้องเรียนรวม คณะศิลปศาสตร์ 1 ชุด 1,780,000.00        เงินรายได้สะสม
ส่วนกลางสงขลา

เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี
 1/2566

เงินรายได้สะสม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เงินรายได้สะสม
คณะศิลปศาสตร์

เพ่ือใช้ฝึกปฏิบัติส าหรับนักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานทาง
วิชาชีพเก่ียวกับอาชีพบาริสต้าและบาร์
เทนเดอร์ รวมถึงวิชาด้านงานครัว
ต่าง ๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิด
ประโยชน์สูงสุด และสร้างบรรยากาศใน
การเรียนให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุก
กับการเรียน การพบปะแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านวิชาการให้มากย่ิงข้ึน
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9. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 2 รำยกำร 692,333.00          
1) ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดต้ัง 1 ระบบ 492,000.00           เพ่ือความปลอดภัยภายใน

อาคารและป้องกันทรัพย์สินภายใน
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของแต่ละ
หลักสูตร ณ อาคารคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน : 
ค่าจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ช้ัน 9 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)

1 งาน 200,333.00           เน่ืองจากฝ้าเพดานช้ัน 9 อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้รับ
ผลกระทบจาก ลมพัด เกิดจากพายุ 
และฝนตกหนักอย่างรุนแรงในช่วงฤดูฝน
 ท าให้ฝ้าเพดานช้ัน 9 ได้รับความ
เสียหาย เป็นอันตรายต่อบุคลากร และ
ทรัพย์สินของคณะ ตลอดจนภาพลักษณ์
ขององค์กร

หน่วยงำนสบับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 23 รำยกำร 63,553,601.00     
10. ส ำนักงำนอธิกำรบดี 8 รำยกำร 1,075,056.00       

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 7 รำยกำร 454,500.00          
1) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่

น้อยกว่า 25,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง
2 เคร่ือง 71,800.00             

2) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่
น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง

1 เคร่ือง 27,200.00             

3) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่
น้อยกว่า12,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง

1 เคร่ือง 23,500.00             

4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับการประชุม
ออนไลน์

5 ชุด 147,500.00           ด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่เดิม 
มีอายุการใช้งานนานกว่า 7 ปี
หน่วยความจ าน้อยท าให้การประมวลผล
เกิดความล่าช้าและขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานอยู่บ่อยคร้ัง รวมท้ัง
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ยังไม่
รองรับการประชุมออนไลน์ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้เท่าท่ีควร ท าให้เกิด
ความขัดข้องระหว่างด าเนินการประชุม 
และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการท างานของหน่วยงาน
ให้ด าเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ จึงมีความจ าเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับการประชุมออนไลน์ เพ่ือมา
ทดแทนครุภัณฑ์เดิม

เงินรายได้สะสม
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เงินรายได้สะสม
มหาวิทยาลัยฯ

เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีมีอายุการใช้
งานนานกว่า 10 ปี มีสภาพการใช้งาน
ค่อยข้างเก่า ช ารุดบ่อย และมีค่าแจ้ง
ซ่อมในแต่ละคร้ังค่อนข้างสูง  และเพ่ือ
ประหยัดงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย
 จึงเห็นควรให้มีการจัดซ้ือครุภัณฑ์ฯ 
ดังกล่าว ทดแทน
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5) ชุดคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานบริหาร
ทรัพย์สินและจัดหารายได้

1 ชุด 125,100.00           เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดี งานบริหาร
ทรัพย์สินและจัดหารายได้ มีครุภัณฑ์
รองรับระบบการจัดเก็บรายได้และ
บริหารสัญญาเช่า สามารถด าเนินงาน
การบริหารสัญญาเป็นไปอย่างถูกต้อง
ถ้วน และไม่ท าให้มหาวิทยาลัยเสีย
ประโยชน์ ดังน้ัน ส านักงานอธิการบดี 
จึงมีความเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณ
ส าหรับจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานบริหาร
ทรัพย์สินและจัดหารายได้

6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล

2 เคร่ือง 48,000.00             ส านักงานอธิการบดี มีอุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อการรองรับการท างาน
ประชุมออนไลน์ การเก็บข้อมูลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและการประสานงาน
จะต้องมีความถูกต้องและจัดส่งข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร
และหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
ซ่ึงยังขาดความคล่องตัวไม่พร้อมต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย จึงมีความจ าเป็นใน
การจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล เพ่ิมเติม

7) เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1kVA 2 เคร่ือง 11,400.00             เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกัน
และยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความ
พร้อมต่อการปฏิบัติงาน อ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงานและการ
ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จึงเห็น
ควรให้มีการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองส ารอง
ไฟขนาด 1 kVA (600 Watts) 
เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีเส่ือมสภาพ

เงินรายได้สะสม
มหาวิทยาลัยฯ
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โครงกำรจัดต้ังศูนย์พัฒนำกำรเกษตร
ศรีวิชัย

1 รำยกำร 620,556.00          

8) โครงการปรับปรุงแปลงหญ้าและซ่อมแซม
แนวร้ัว

1 งาน 620,556.00           เงินรายได้สะสม
โครงการจัดต้ัง

ศูนย์พัฒนาการเกษตร
ศรีวิชัย

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหารโคเน้ือ 
ตามนโยบายการด าเนินงานงาน
ฟาร์มโคเน้ือให้เกิดประสิทธิภาพ  
ในประเด็นการปรับลดจ านวนโค 
และวางแผนซ้ือแม่โคเข้ามาใหม่
เพ่ือการปรับปรุงทางพันธุกรรมให้
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี โครงการจัดต้ังศูนย์
พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย จึงได้
ด าเนินการปรับปรุงแปลงหญ้าอย่าง
เร่งด่วน เบ้ืองต้นจ านวน 30 ไร่ 
เพ่ือให้สอดคล้องและเพียงพอต่อการ
เล้ียงโคจ านวนไม่เกิน 40 ตัว  โดยมี
นโยบายให้เล้ียงโคเน้ือกับหญ้าเป็น
อาหารหลัก รวมท้ังซ่อมแซมแนวร้ัว
ท่ีผุพัง จากการใช้งานเป็นเวลานาน

11. กองกลำง (ส่วนกลำงสงขลำ) 7 รำยกำร 52,791,130.00     
1) ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอ้ี 110 ชุด 1,333,530.00        เพ่ือบริการนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี

 บุคคลท่ัวไปท่ีมาใช้บริการศูนย์อาหาร
และงานบริการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 เน่ืองจากศูนย์อาหารกลาง มทร.ศรีวิชัย
 ยังไม่มีครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับศูนย์
อาหารและงานบริการนักศึกษาเน่ืองจาก
เป็นอาคารท่ีปรับปรุงใหม่

2) โครงการปรับปรุงห้องน้ าหอพักเฟ่ืองฟ้า 1 งาน 8,304,100.00        เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่อาจารย์ บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลา ให้มีสวัสดิการ
ห้องน้ าท่ีพักอาศัย เพียงพอต่อการใช้งาน

3) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1 งาน 34,749,600.00      เพ่ือปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนให้สามารถ
รองรับการใช้บริการของนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมาใช้
บริการและเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการ
ใช้งานของนักศึกษา

เงินรายได้สะสม
ส่วนกลางสงขลา
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4) โครงการก่อสร้างห้องน้ าอาคารเรียน พ้ืนท่ี
สงขลา

1 งาน 3,378,900.00        เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร ท่ีมาติดต่อราชการ
ต่าง ๆ ให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และ
มีความพึงพอใจในด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพ่ิมห้องน้ า ระบบระบายน้ า 
ระบายอากาศ ให้สามารถให้บริการ
นักศึกษาได้เพียงพอ

5) โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารหอสมุด 1 งาน 975,000.00           เพ่ือของบประมาณส าหรับจ้างออกแบบ
ปรับปรุงอาคารหอสมุดส าหรับนักศึกษา
 อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
บุคลากรภายนอกท่ีใช้บริการ เป็นการ
จ้างออกแบบเพ่ือปรับปรุงห้องเก็บ
หนังสือปริมาณการเก็บหนังสือใหม่ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องน้ าพ้ืนท่ีใช้สอย
ส าหรับคอยบริการนักศึกษาส าหรับน่ัง
อ่านหนังสือและน่ังรับประทานอาหาร 
เพ่ือให้เป็นห้องสมุดท่ีทันสมัยน่าสนใจ
ในการใช้บริการ

6) โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียน
คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10)

1 งาน 1,950,000.00        เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลป
ศาสตร์ (อาคาร 09-10)เน่ืองจากเป็น
อาคารเก่าท่ีก่อสร้างมาต้ังแต่ พ.ศ.
2533 เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว จึงมี
ความจ าเป็นต้องการปรับปรุงอาคารให้
ทันสมัยดูใหม่รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์
และงานสีอาคาร

7) ระบบภาพ เสียง ศูนย์อาหารและงานบริการ
นักศึกษา

1 ระบบ 2,100,000.00        เพ่ือติดต้ังอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง
ศูนย์อาหารและงานบริการนักศึกษา 
รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ 
และให้ความบันเทิง พักผ่อนในช่วงเวลา
พักรับประทานอาหาร

12. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6 รำยกำร 9,606,415.00       
1) ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล
1 ชุด 3,672,200.00        เงินรายได้สะสม

มหาวิทยาลัยฯ
เพ่ือบริหารจัดการงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

2) โครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส าหรับศูนย์อาหารกลางพ้ืนท่ีสงขลา

1 ระบบ 434,215.00           

3) ครุภัณฑ์เตรียมความพร้อม ส าหรับศูนย์
พัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

1 ชุด
4,684,210.00        

4) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
ประกอบด้วย
4.1 ติดต้ังฟิล์มกรองแสงบนขอบหน้าต่าง 
(หน้า-หลัง)

1 งาน
60,060.00             

4.2 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 7 เคร่ือง 303,900.00           
4.3 เคร่ืองปรับอากาศแบบท่อลม
ขนาด 152,900BTU พร้อมติดต้ัง

1 เคร่ือง
451,830.00           

เงินรายได้สะสม
ส่วนกลางสงขลา

เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา

เงินรายได้สะสม
ส่วนกลางสงขลา
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13. 2 รำยกำร 81,000.00            
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

พร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
1 เคร่ือง 22,500.00             เน่ืองจากครุภัณฑ์เดิมช ารุด เบ้ืองต้น

เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศได้ตรวจสอบเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือจะด าเนินการซ่อม 
พบว่า เมนบอร์ดเสีย และเม่ือสอบถาม
ไปยังตัวแทนจ าหน่ายทราบว่าบริษัทไม่
ผลิตเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์รุ่น
ดังกล่าวแล้ว  จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม

2) เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู

1 เคร่ือง 58,500.00             เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนครุภัณฑ์
เดิมท่ีเส่ือมสภาพ เน่ืองจากอายุ
การใช้งาน

64 รำยกำร 107,756,953.61   รวมท้ังส้ิน

ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง

เงินรายได้สะสม
ส านักงาน

วิทยาเขตตรัง
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน 
จำนวน 64 รายการ งบประมาณ 107,756,953.61 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อย     
ห้าสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และสนับสนุน
การจัดการศึกษา  

  ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 
2566  หลังหักอนุมัตขิอใช้ในครั้งนี้ จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ รายละเอียดดังนี้ 
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งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

  ส านักงานอธิการบดี                      343,219,966.08       281,344,556.08     81.97 13  รายการ      17,050,256.00      4.97       264,294,300.08       77.00
   1. ส ำนักงำนอธิกำรบดี                       338,410,666.19        276,995,256.19     81.85 12  รำยกำร      16,429,700.00      4.85        260,565,556.19       77.00

   2. โครงกำรจัดต้ังศูนย์พัฒนำกำรเกษตรศรีวิชัย   
      (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

                          4,809,299.89            4,349,299.89     90.44 1  รำยกำร           620,556.00    12.90            3,728,743.89       77.53

  วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)                      697,661,319.13       626,951,731.16     89.86 30  รายการ      82,817,497.61    11.87       544,134,233.55       77.99
   1. คณะวิศวกรรมศำสตร์                         57,789,411.64          52,653,711.64     91.11 12  รำยกำร      17,410,819.61    30.13          35,242,892.03       60.99
   2. คณะบริหำรธุรกิจ                       194,319,721.18        178,335,541.18     91.77        178,335,541.18       91.77

   3. คณะศิลปศำสตร์                         78,378,791.11          72,337,991.11     92.29 2  รำยกำร        2,989,000.00      3.81          69,348,991.11       88.48
   4. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์                         31,304,150.46          29,226,780.46     93.36          29,226,780.46       93.36
   5. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี                         16,104,183.93          11,057,823.93     68.66 2  รำยกำร           692,333.00      4.30          10,365,490.93       64.37
   6. วิทยำลัยรัตภูมิ                           6,603,062.92            3,268,572.92     49.50            3,268,572.92       49.50
   7. วิทยำลัยรัตภูมิ 
      (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

                          1,197,440.00            1,197,440.00   100.00            1,197,440.00     100.00

   8. ส่วนกลำงสงขลำ                       311,964,557.89        278,873,869.92     89.39 14  รำยกำร      61,725,345.00    19.79        217,148,524.92       69.61

  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)                      110,375,756.50         86,660,906.50     78.51 1  รายการ        2,350,000.00      2.13         84,310,906.50       76.39
   1. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
      พ้ืนท่ีไสใหญ่

                        24,563,082.70          21,225,082.70     86.41          21,225,082.70       86.41

   2. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
      พ้ืนท่ีไสใหญ่ (งำนหอพัก)

                          2,447,115.13            1,247,115.13     50.96            1,247,115.13       50.96

   3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีไสใหญ่                         30,674,577.40          29,307,577.40     95.54          29,307,577.40       95.54
   4. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีไสใหญ่    
    (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

                          1,343,435.37            1,343,435.37   100.00            1,343,435.37     100.00

   7. คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร พ้ืนท่ีไสใหญ่                         32,035,180.49          22,742,780.49     70.99          22,742,780.49       70.99

คงเหลือ ประจ าปี 66
(รวมเงินลงทุนหลังหักเงินทดรองราชการ

และหักเงินกัน) ณ 1 ต.ค. 65

คงเหลือ ณ 21 เม.ย.66 การขออนุมัติใช้คร้ังน้ี (ไตรมาส 3/66) คงเหลือ หลังจากอนุมัติใช้คร้ังน้ี

จ านวนรายการ

รายงานสถานะการเงิน งบประมาณรายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
จ าแนกตามหน่วยงาน

จากวันท่ี 01/10/2565 ถึงวันท่ี 10/05/2566

ช่ือหน่วยงาน
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ช่ือหน่วยงาน

   8. คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร พ้ืนท่ีไสใหญ่
      (นวัตกรรมทำงกำรค้ำ)

                          1,623,926.00            1,623,926.00   100.00            1,623,926.00     100.00

   5. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีไสใหญ่                         14,798,123.31            6,280,673.31     42.44            6,280,673.31       42.44
   6. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีไสใหญ่
      (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

                          2,890,316.10            2,890,316.10   100.00 1  รำยกำร        2,350,000.00    81.31               540,316.10       18.69

  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)                        50,293,368.94         33,468,088.94     66.55 5  รายการ          590,000.00      1.17         32,878,088.94       65.37
   1. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
      พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่

                        10,225,180.95            4,582,900.95     44.82            4,582,900.95       44.82

   2. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
      พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ (งำนหอพัก)

                          2,919,721.23            2,419,721.23     82.88            2,419,721.23       82.88

   3. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                           3,499,920.28            2,739,120.28     78.26 1  รำยกำร           200,000.00      5.71            2,539,120.28       72.55
   4. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่
      (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

                        14,060,233.37            7,245,533.37     51.53            7,245,533.37       51.53

   5. คณะอุตสำหกรรมเกษตร พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                           1,815,904.87            1,195,904.87     65.86            1,195,904.87       65.86
   6. คณะอุตสำหกรรมเกษตร พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่
      (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

                          1,999,987.18            1,849,987.18     92.50 1  รำยกำร             60,000.00      3.00            1,789,987.18       89.50

   7. คณะสัตวแพทยศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                           1,467,157.37            1,167,157.37     79.55            1,167,157.37       79.55
   8. คณะสัตวแพทยศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่
      (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

                          4,496,945.37            3,726,945.37     82.88 3  รำยกำร           330,000.00      7.34            3,396,945.37       75.54

   9. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่                           9,808,318.32            8,540,818.32     87.08            8,540,818.32       87.08
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)                        12,033,034.35         10,143,434.35     84.30    -   รายการ                         -            -           10,143,434.35       84.30

   1.วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร                         11,715,820.58            9,826,220.58     83.87            9,826,220.58       83.87
   2.วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร
      (งำนหอพัก)

                             317,213.77               317,213.77   100.00               317,213.77     100.00
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  วิทยาเขตตรัง                        82,233,659.80         75,808,329.80     92.19 15  รายการ        4,949,200.00      6.02         70,859,129.80       86.17
   1. ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง                         18,264,479.81          17,706,779.81     96.95 2  รำยกำร             81,000.00      0.44          17,625,779.81       96.50
   2. ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง (งำนหอพัก)                           4,828,141.33            4,238,141.33     87.78            4,238,141.33       87.78
   3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง                         17,337,163.57          17,236,553.57     99.42 4  รำยกำร        3,032,900.00    17.49          14,203,653.57       81.93
   4. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง      
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

                          1,237,313.62               937,313.62     75.75 1  รำยกำร           250,000.00    20.21               687,313.62       55.55

   5. วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว                         12,461,743.53          11,859,723.53     95.17 5  รำยกำร           230,000.00      1.85          11,629,723.53       93.32
   6. วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว             
      (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

                          1,107,605.57            1,107,605.57   100.00            1,107,605.57     100.00

   7. วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว
      (นวัตกรรมทำงกำรค้ำ)

                          5,414,132.57            5,414,132.57   100.00            5,414,132.57     100.00

   8. คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี                         14,413,896.04          14,413,896.04   100.00 3  รำยกำร        1,355,300.00      9.40          13,058,596.04       90.60
   9. สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
      (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

                          7,169,183.76            2,894,183.76     40.37            2,894,183.76       40.37

รวมท้ังส้ิน::                   1,295,817,104.80    1,114,377,046.83     86.00 64  รายการ    107,756,953.61      8.32    1,006,620,093.22       77.68
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 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป  

 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ให้
อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม ของหน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์ งานฟาร์ม (ไสใหญ่) รายการรั้ว
และระบบฆ่าเชื้อสำหรับโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดยระบุเหตุผลความจำเป็นว่าเพ่ือให้ได้
มาตรฐานงานฟาร์ม นั้น หากเป็นไปได้ทางคณะเกษตรศาสตร์ ควรสอบถามไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดว่าหลังจาก
ปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐานงานฟาร์มแล้ว จะให้ฟาร์มของมหาวิทยาลัยฯ  ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) จากกรมปศุสัตว์ เลยได้หรือไม่ เพราะปัจจุบันมี
สถานศึกษาน้อยแห่งที่มีฟาร์มแล้วได้มาตรฐานจริงๆ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ซึ่งหากฟาร์มของมหาวิทยาลัยฯ ได้
มาตรฐาน GAP แล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคต สามารถทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
หรือจัดอบรมเกษตรกรเพ่ือให้ได้มาตรฐานฟาร์มได้ โดยสามารถใช้ Facility ของคณะเกษตรศาสตร์ ที่เป็นมาตรฐาน 

GAP ได้ไปพร้อมกันเลย 
  2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ (พ้ืนที่สงขลา) มีพ้ืนที่ใกล้ริมทะเล  ซึ่ง
มีทั้งความชื้น ความเค็ม ไอทะเล ฉะนั้น การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ต้องระบุวัสดุ สีที่ใช้ ที่สามารถทน
สภาวะได้ดีเยี่ยม ต้องเป็นสีชนิดอย่างดี เพราะหากใช้สีไม่ดี ภายใน 1-2 ปี ก็ต้องของบประมาณเพ่ือทาสีใหม่อีก ซึ่ง
จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ฉะนั้นเรื่องโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นซ่ึงต้องพยายามทำความ
เข้าใจกับฝ่ายพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าพ้ืนที่มีจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพอย่างดี 

 3. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่สถาปนิก วิศวกร ที่มาอยู่ในชุดออกแบบ ชุดทำรายการ
ประกอบแบบ รวมไปจนถึงทำเอกสารในการประมูล จะต้องเข้าใจในบริบทของอายุการใช้งานอาคาร การควบคุม
งบประมาณ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR) ที่ชัดเจน และมหาวิทยาลัยฯ  จะต้องทราบบริบทเหล่านี้
และต้องคอยกำกับดูแลด้วย ไม่ใช่คิดว่ามีวิศวกรหรือสถาปนิกท่ีรับผิดชอบแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องดูอะไรแล้ว ในบริบท
ของมหาวิทยาลัยฯ หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างก็ตาม จะต้องตระหนักในเรื่องการใช้งบประมาณให้เหมาะสม 
หรือว่าให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้ในส่วนของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา รวมไปถึงผู้ควบคุมงาน ต้องเป็นมือ
อาชีพ ซ่ึงการเป็นมืออาชีพได้ นั้น เนื้องานกับเนื้อเงินต้องสัมพันธ์กัน ส่วนเรื่องการควบคุมห้วงเวลาที่ให้งานสำเร็จ ก็
เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับมาตรการในการกำกับเนื้องานเหมือนกัน แต่มาตรการหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะประมาทเลินเล่อกัน 
เพราะว่าในการกำหนดคุณลักษณะ มักจะระบุว่าตามวิสัยช่างที่ดี ตามวิสัยการปฏิบัติวิชาชีพที่ถูกต้อง แต่ตรงนี้กลับ
ไม่ค่อยมีมาตรการกำกับดูแลหรือควบคุมให้ได้คุณภาพอย่างจริงจัง ส่วนการกำหนดสี การกำหนดวัสดุ โดยเฉพาะ
เป็นของทางราชการ ยิ่งต้องมีความตระหนัก ต้องให้ความรู้ สำหรับผู้ที่มาทำแบบ ทำรายการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องมีการตรวจแบบว่าวัสดุเป็นอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ราคาที่ระบุไว้กับที่ส่งมาสอดรับกันหรือไม่ ตอนประมูลจะต้อง
ลงไปทุกรายการ เมื่อได้ผู้รับเหมามาแล้ว พอมาตอนควบคุมงาน ส่งงวด ต้องมีการตรวจสอบ (Checklist) ว่าผ่าน
หรือไม่ ไม่ใช่ว่าผู้รับเหมาเสนอมาเท่าไหร่ก็อนุมัติทั้งหมด ซึ่งตรงนี้ต้องเป็นแนวปฏิบัติ ที่จะต้องอธิบายความให้
เจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของงาน สบายใจได้ว่ามีการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ส่วนเรื่องอายุการใช้สอย
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ของอาคาร อย่างน้อยต้องทนได้ 50 ปี ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงอย่างน้อยทุก 5 - 10 ปี ซ่ึงจะต้องยึดถือปฏิบัติ และ
ในเรื่องการเลือกใช้สี ควรจะแยกให้ชัดเจน ว่าเป็นสีภายในอย่างหนึ่ง สีภายนอกสำหรับงานโครงสร้างอีกอย่างหนึ่ง 
ซึ่งหากพ้ืนที่ติดริมทะเล ก็พึงต้องรู้ว่าการเสื่อมสภาพอาคารต้องห่างจากน้ำทะเลกี่เมตร อาคารจะเสื่อมสภาพปีละ
เท่าไหร่ ฉะนั้นจะใช้เหล็กชนิดไหนก็ตาม จะต้องคาดการณ์ไว้เลยว่าหากจะให้อาคารอยู่กี่ปี ต้องออกแบบวัสดุอย่างไร 
ซ่ึงเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักทั้งสิ้น 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3) งบประมาณทั้งสิ้น 
107,756,953.61 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนหกพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 
เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 
64 รายการ ดังเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ ให้ถูกต้องตามระเบียบและ
คำนึงถึงการประหยัดและมีประสิทธิภาพ อนึ่ง สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ดำเนินการให้ผ่านการประเมิน
ตรวจรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากสัตวแพทยสภา พร้อมทั้งดำเนินการคืนเงินตามแผนการ
คืนเงินยืมแก่มหาวิทยาลัยฯ และรับรองมติที่ประชุม 

7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

ความเป็นมา  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2565 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากการทำบันทึกข้อตกลง หรือบันทึกความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย กับ มูลนิธิพระวิเชียรโมลี ได้อย่างถูกต้อง นั้น 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  โดยได้ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 31  มีนาคม 2566 ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้น เป็น
เรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(12) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย” 
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  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม  

7.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง
และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... 

ความเป็นมา  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือบังคับใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และบังคับใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ตามข้อ 8 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 นั้น 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับ
ตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... โดยได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนด
ระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงข้ึน 
พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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7.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์
จากเงินรายได้ พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีภารกิจต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย 
ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา ซึ่ง
ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต้องใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน และอาคารสถานที่ก็เป็น
ทรัพยากรหนึ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดำเนินงานจากรัฐน้อยลง จึงจำเป็นต้องใช้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยฯ เข้ามาสมทบในบางภารกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ยกร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์จากเงินรายได้ พ.ศ. .... เพื่อรองรับ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์จากเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประกอบภารกิจตามวัตถุประสงค์  

  ทั้งนี้ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์จากเงิน
รายได้ พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการเช่า
อสังหาริมทรัพย์จากเงินรายได้ พ.ศ. .... 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๑๗ (๑๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า 
  “มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทาง
วิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้
ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก” 
  “มาตรา ๑๔ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพ่ือประโยชน์ภายใต้
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗” 
  “มาตรา ๑๗ (๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”   

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์จากเงินรายได้ พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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7.8  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕66 เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม  ๒๕66  ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
แล้วเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน 
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 9 ราย ได้แก่ 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑) นายอธิโรจน์  มะโน   
 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๔ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา 
การครบถ้วนสมบูรณ ์

๒) นางอารีรัตน์ ชูพันธ์    
 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๘  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา 
การครบถ้วนสมบูรณ ์
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ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๓) นางสาวณัฏฐ์วรดี    
         คณิตินสุทธิทอง      

 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
(งานวิจัย ๘ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา 
การครบถ้วนสมบูรณ ์

๔) นายจิรายุ  
สงเคราะห์       

 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา 
การครบถ้วนสมบูรณ ์

๕) นายวิกิจ  ผินรับ        
 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 
(งานวิจัย ๔ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา 
การครบถ้วนสมบูรณ ์
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ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๖) นางกนกรัตน์   
รัตนพันธุ์         

 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง  
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕   
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา 
การครบถ้วนสมบูรณ ์

๗) นายสุรศักดิ์ ชูทอง          
 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาพืชสวน  
อนุสาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์   
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕   
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา 
การครบถ้วนสมบูรณ ์

๘) นายกฤดิกร 
แก้ววงศ์ศรี           

 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕    
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา 
การครบถ้วนสมบูรณ ์
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ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๙) นางสาวฉารีฝ๊ะ 
หัดยี         

 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาครุศาสตร์ 
สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
(งานวิจัย ๔ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕    
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่องพร้อมเอกสารการยื่น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา 
การครบถ้วนสมบูรณ ์

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖6  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖6 
   2. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ  ดังนี้ 
    2.1  นายอธิโรจน์  มะโน  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ก่อนวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร
การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.2  นางอารีรัตน์ ชูพันธ์  จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ก่อนวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ
ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.3  นางสาวณัฏฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง  จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ไม่ก่อนวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร
การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.4  นายจิรายุ  สงเคราะห์  จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ไม่ก่อนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงาน
บุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.5  นายวิกิจ  ผินรับ  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมง  ไม่ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร
การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
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   2.6  นางกนกรัตน์  รัตนพันธุ์  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.7  นายสุรศักดิ์ ชูทอง  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา  
พืชสวน อนุสาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์  ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับ
เรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.8  นายกฤดิกร แก้ววงศ์ศรี  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ไม่ก่อนวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร
การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.9  นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา  
ครุศาสตร์  ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย” และ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบดังเสนอ ตามข้อ 1 
  2. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 2 
  3. รับรองมติที่ประชุม 
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7.9  พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 ความเป็นมา  
  ตามท่ี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒9 พฤษภาคม ๒๕๖๖  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 225-3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 
22/๒๕๖6 ลงวันที่ ๒1 มีนาคม ๒๕๖6 นั้น 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการเพ่ือพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยการ
ลงคะแนนลับ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑0) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”    

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 การดำเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ จากรายชื่อที่

คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องได้
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบด ีพ.ศ. 2556 

 โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี   
คณะบริหารธุรกิจ และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  
ปัญญาวุทโส 
 ทั้งนี้ นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในฐานะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจง
คุณสมบัติเพ่ิมเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา โดยได้กล่าวว่า ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  
ปัญญาวุทโส ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจอยู่ในปัจจุบันนั้น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีการบริหาร
จัดการคณะบริหารธุรกิจที่ผ่านมาได้ดีมาก วิสัยทัศน์ที่ได้นำเสนอก็มีความท้าทาย นโยบายและยุทธศาสตร์ของการ
บริหารคณะบริหารธุรกิจมีความชัดเจน และมีความเป็นไปได้ว่าสามารถปฏิบัติได้จริง 
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 ผลการดำเนินการ 
 ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี   
คณะบริหารธุรกิจ และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  
ปัญญาวุทโส 

 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ราย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ  มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จำนวน 29 คน  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 27 คน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  
ปัญญาวุทโส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้มี
ส่วนได้เสีย  รวมทั้ง ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  
ชุมพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ไม่อยู่ในที่ประชุมเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน จึง
เหลือผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 24 คน  จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting 
ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้ 
 สมควรให้ดำรงตำแหน่ง 24   คะแนน 
 ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง   - คะแนน 
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน               - คะแนน 

 จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ราย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับ
การพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส 
ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 29  พฤษภาคม  2566  เป็นต้นไป  และรับรองมติ  
ที่ประชุม 

 
7.10  ลับ 

7.11  ลับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
  - ไม่มี - 
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เลิกประชุมเวลา   ๑2.00 น. 
 
 
 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
        รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 
 


